

หมอยืนยันยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเป็นรองเลขาธิการ กพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 2 พ.ย. 2560

"หมอยืนยันยังไม่เสนอตำแหน่ง "รองเลขาธิการ กพฐ." เข้า ครม.พิจารณา แยมมีการเสนอชื่อมาแล้ว แต่ยังไม่สรุปตัดสินใจ ยืนยันไม่มีการลวงลูกอย่างแน่นอน ส่วนตำแหน่ง ศรภ.ที่ว่างจะให้รอง ศรภ.รักษาการก่อน ไม่เลื่อนขั้นทันที เหตุไม่เหมาะสม ไม่อยากให้ตำแหน่ง ศรภ.หรือรอง ศรภ.เป็นทางผ่านที่จะขึ้นตำแหน่งแบบอัตโนมัติ ลั่นต้องมีการพิสูจน์ฝีมือการทำงาน และถึงเวลาเหมาะสมค่อยว่ากัน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ขณะนี้ตำแหน่งข้าราชการของ ศธ.ในระดับ 10 นั้น ยังคงมีตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ว่าง 1 ตำแหน่ง และศึกษาธิการภาค (ศธภ.) อีกจำนวนหนึ่ง โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ.ให้ตนพิจารณาแล้ว และตนก็มองว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับงาน อย่างไรก็ตาม ตนยังไม่ได้มีการเซ็นลงนามเพราะอยู่ในระหว่างกระบวนการคัดเลือก จึงเท่ากับว่าการคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ.ยังไม่สิ้นสุด และขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการลวงลูกอย่างแน่นอน ส่วนจะนำเขาไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเร็วๆ นี้หรือไม่นั้น ตนยังไม่สามารถตอบได้

สำหรับตำแหน่ง ศรภ.ที่ว่างอยู่นั้นได้มีการคัดเลือกขึ้นมาจากรอง ศรภ.ประมาณ 2-3 คนที่เข้ามาสมัครและผ่านการประเมิน แต่ส่วนคนที่เป็รอง ศรภ.อยู่แล้วจะให้ขึ้นมาเป็น ศรภ.เลยนั้น เรื่องนี้ตนได้มีการหารือร่วมกับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แล้วว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในมาตรา 44 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. ที่เป็นคำสั่งที่ออกมาได้ไม่นาน และตำแหน่งรอง ศรภ.ก็เป็นไม่กี่เดือน และหากจะดันรอง ศรภ.ให้ขึ้นมาเป็น ศรภ.ทันที ตนมองว่าคงไม่เหมาะสมอาจถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นธรรม เพราะเหมือนยังไม่ได้ทดลองการทำงาน

"ตำแหน่ง ศรภ.ที่ยังว่างอยู่จะยังไม่มีการแต่งตั้งใคร แต่จะให้รอง ศรภ.รักษาการแทนไปก่อน เหมือนให้พิสูจน์ฝีมือการทำงาน ซึ่งเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง เนื่องจากว่าการแต่งตั้งเพียงไม่กี่เดือน และการจะปรับรองให้เป็น ศรภ.ทันทีคงไม่เหมาะสม ดังนั้น ศรภ.ที่มีตำแหน่งว่าง รอง ศรภ.ก็คงต้องรักษาการไปก่อน ให้พิสูจน์ตัวเองก่อน และถึงเวลาเหมาะสมค่อยว่ากัน เพราะผมไม่ต้องการให้ตำแหน่ง ศรภ.หรือรอง ศรภ.เป็นทางผ่านที่จะขึ้นตำแหน่งแบบอัตโนมัติ" รมว.ศธ.กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560](#)